



นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สิทินันท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งถั่ว ผลิตภัณฑ์จากถั่ว และวุ้นเส้นที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า Supplier Outsource รวมถึงพนักงาน เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น และ ข้อมูลการซื้อขายสินค้าหรือบริการของผู้เกี่ยวข้องที่มีกับบริษัท ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว บริษัทตระหนักถึงความสำคัญขอประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายนี้วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น โดยจะดำเนินการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต โดยอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การปกป้องข้อมูล การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องไว้ภายในระบบสารสนเทศของบริษัท ไม่มีการเปิดเผยหรือโอนผ่านข้อมูลไปสู่บุคคลอื่น โดยใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ของพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องและบริษัท เท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปใช้เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท และของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการซื้อ-ขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นกับบริษัท เท่านั้น และจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดงหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (2) เมื่อบริษัท เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท หรือผู้ให้บริการที่บริษัทกำหนดให้บริการแทนบริษัท โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัท

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บ.สิทธิหน้าที่ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัท แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล

หากผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือประสงค์จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อผ่านทางผู้ประสานงานของบริษัท โดยตรง

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากผู้เกี่ยวข้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่ง โดยบริษัท จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการตามที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการเท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูลที่ถูกโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัท อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

(2) ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใด อาจทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
